

**การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566**

นำเสนอเมื่อ : 21 ก.พ. 2566

ศธ 04009/ว 859 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๕๙



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๑๐
ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหม่ โดยข้อ ๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ของผู้ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบ
การพิจารณา พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ส่งไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่รับย้าย ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบางแห่ง ยังไม่สามารถจัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติการส่งคำร้องขอย้าย
ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งคำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ได้ทันตามปฏิทินตามหนังสือที่อ้างถึง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ยื่นคำร้องขอย้าย จึงขยายระยะเวลาการส่ง
คำร้องขอย้ายฯ ไปถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่รับย้าย ครั้งที่ ๑
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑ - ๒

- [การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#)